



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๑.๑	<p>การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๘ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....</p> <p>๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....</p> <p>๓. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ....</p> <p>๔. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. ....</p> <p>๕. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ....</p> <p>๖. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ....</p>	<p>ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายข้อบังคับและรายมาตรา และมีมติให้แก้ไขร่างข้อบังคับทั้ง ๘ ฉบับ แล้วให้นำข้อบังคับฯ จำนวน ๗ ฉบับ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอีกครั้งในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๗. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... ๘. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....				

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-meeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri